

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM THẠCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Cẩm Thạch, ngày tháng năm 2022

V/v Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em

Kính gửi:

- Các thôn trên địa bàn toàn xã;
- Thành viên BCH PCTT, TKCN & PTDS xã;
- HTX DV NN Cẩm Thạch.

Thực hiện Công văn số 1070/UBND-NN ngày 04/5/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy V/v Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.

UBND xã Cẩm Thạch yêu cầu các thành viên BCH PCTT & TKCN xã, các thôn, HTX Cẩm Thạch thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thông tin kịp thời diễn biến tình hình thiên tai, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt như: Đường tràn thôn Vàn Thung, Bai Làng thôn Bẹt, Trảy, đường tràn Ruộng Loong thôn Cốc, các khu bờ sông suối thôn Chiềng Đông, thôn Chén...

HTX DVNN Cẩm Thạch rà soát các công trình thủy lợi đang quản lý, phát hiện và thông báo, cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước hoặc tai nạn đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Tổ chức làm rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước hoặc tai nạn đối với trẻ em; đồng thời thực hiện ngay việc san lấp hố công trình, sau khi đào đất thi công.

Tuyên truyền cho trẻ em tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm như: Không nên rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông suối ... trong khi không biết bơi. Không nên đi lại, chơi gần những nơi như: ao, hồ, sông suối hoặc bể nước, cống rãnh, miệng giếng... không có nắp đậy. Các hố ao sâu gây nguy hiểm cho trẻ em như hố vôi tôi, hố lấy đất làm gạch ngói, hố lấy cát, hố lấy nước tưới hoa màu... cần phải tránh xa. Không được tắm, bơi ở những nơi có nước sâu, chảy siết, xoáy khi không có người lớn biết bơi và cứu đuối. Không bơi khi trời đã tối, có sấm chớp, mưa. Tuyệt đối tuân theo các bảng chỉ dẫn nguy hiểm. Trẻ em tắm sông, suối, ao hồ nên mặc áo phao và phải có cha mẹ, người lớn trông coi.

Đề nghị các thôn, các thành viên BCH PCTT & TKCN, PTDS xã, HTX DVNN Cẩm Thạch nghiêm túc thực hiện công văn này.

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- Lưu VP, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Tiên Dũng**

